



พระราชดำรัสตอบ

เรามีความยินดีไม่น้อยเลย ที่ได้มา
 อยู่ด้วย อันเป็นที่ที่เราได้เริ่มลงมือทำการก่อสร้าง
 ทางรถไฟ ซึ่งเราได้ คิดอ่านจะทำให้สำเร็จ
 มาช้านานแล้ว เราได้รู้สำนึกแน่นอนว่ากรรม
 ภาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศของเรา ย่อมอาศัย
 ถนนหนทางไปมาหาสู่กัน เป็นใหญ่เป็นสำคัญ
 เมื่อมีหนทางคนจะไปมาได้ง่ายได้ ปลอดภัย
 เพียงใด ก็เป็นการ ชะงายประสม ชะงายให้ ปลอดภัย
 เพียงนั้น มีทั้ง การค้าขายอัน เป็นสมบัติ
 ของบ้านเมือง ก็จะรุ่งเรืองวัฒนาขึ้น โดยส่วน
 หนทางนั้น เราจึงได้มีคำสั่งให้ทำทางรถไฟ
 ให้สัมฤทธิ์กำลังบ้านเมือง ก็ได้คิดทำทางรถไฟไป
 เมืองนครราชสีมาที่ก่อน บ้านนั้นก็ยังมีคน
 ที่เราแลเห็น ทั้งหลาย จะได้เห็นลงมือทำทาง
 รถไฟนี้ ซึ่งเราเชื่อว่าทำแล้วได้ผลได้มาพร้อม
 กันทีเดียว จะมีความยินดีเหมือนกับเราด้วย เรา
 มีความพอใจทำทั้งหลาย ที่ได้เต็มใจช่วย
 ทำการนี้ ให้สำเร็จ ประสงค์ของเรา ๆ หวัง
 ใจว่าถ้าจะมีผลสำเร็จแล้วจะเป็นประโยชน์
 แก่ประชาชนทั่วไป เราเต็มใจที่จะได้ลงมือ
 ศึกษารูปทางรถไฟในเร็ววัน

พระราชทานสัญญาบัตร
 แด่เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ที่ ๗ มีนาคม วันพฤหัสบดี ค.ศ. ๑๙๐๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ
 ออกขุนนาง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระ
 ราชทานสัญญาบัตรให้ พระยามหาอำมาตยาธิบดี
 เชิญไปพระราชทาน

พระยาภาณุวาณิชธรรมวินทร์ ผู้สำเร็จราชการ
 เมืองพระตะบอง เป็นเจ้าพระยาภาณุวาณิช
 ธรรมวินทร์ รามวินทร์อินทราชินิกุล ศรีสยาม
 กัมโพชเกษตรภิบาล ปรีชาญาณยศิขรรมาชยา
 ไคโรย อกภัยพิริยบรรณพาศ ผู้สำเร็จราชการ
 เมืองพระตะบอง

๒ แด่โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่อง
 ราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระคุณ ปู่บุญจูลจอม
 เกด้า ให้พระยามหาอำมาตยาธิบดีเชิญไปพระ
 ราชทานเจ้าพระยาภาณุวาณิชธรรมวินทร์ (เยี่ย) ๑
 ทศิขจรจวมเกด้า พระราชทานพระอภัยพิทักษ์
 (ชุ่ม) ผู้ช่วยราชการเมืองพระตะบอง สืบตระกูล
 เจ้าพระยาภาณุวาณิชธรรมวินทร์ ๑

๓ แด่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระ
 ราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อีสริยศ ช่าง
 เล็กชั้นที่ ๒ จุลราชภรณ์ แก่พระยามหา
 อำมาตยาธิบดี จุลราชสิทธิพรธรร สถาพร
 พริยพาศะ (ห้วน) เจ้ากรมมหาดไทย
 ฝ่ายเหนือ ๑

๔ อนึ่งเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พระบาท
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
 เกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร ข้าราชการ
 ๓ นาย คือ

๑ นายโล่มหาตเล็กบรรณทัช เประขุนยนต์
 โยควิชาชาญ มีตำแหน่งราชการในกรมพระแสง
 หอกภายใน ถึงศักดิ์หน้า ๕๐๐

๒ สมิ้งจ่านงภูบาล เป็นหลวงโกรนเขต